



1



The Active

2 วัน · 🌐



TU Job Fair 2024 แบ่งปันประสบการณ์จ้างงานคนพิการ

ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน “90 ปี ธรรมศาสตร์ สร้างงาน สร้างโอกาสแก่คนทุกกลุ่ม” คนพิการทางการเคลื่อนไหวแบ่งปันประสบการณ์ทำงานในองค์กรสื่อ ‘ไทยพีบีเอส’ ตั้งเป้าจ้างคนพิการทำงานเพิ่มอีก

📖 อ่านเพิ่ม <https://theactive.net/news/marginal-people-20240323/>

#จ้างงานคนพิการ #TheActive #ThaiPBS



👍❤️ 13

แชร์ 2 ครั้ง

👍 ถูกใจ

🗨️ แสดงความคิดเห็น

📄 แชร์



สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า



วันนี้ (21 มี.ค. 67) เวลา 14 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

-ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้า
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการการเรียนรู้

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐาน ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ และสังคมควรต้องให้โอกาสในการเรียนรู้ อย่างเท่าเทียม โดยประทานทุนสงเคราะห์ แก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

-นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก, อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมคณะกรรมการสถาบันและผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก เฝ้า ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุ โดยมีพระดำริให้สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินโครงการอบรม “พระบริหารภิกษุไข้” ประจำปีวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เพื่อให้พระภิกษุ มีความรู้ความสามารถด้านการสาธารณสุขพื้นฐานในการบริหารภิกษุไข้ เพื่อให้มีภาวะสุขภาพดี และสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างบริบูรณ์

-รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำ นายสว่าง ภูพัฒน์พิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ เฝ้า ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อาทิ ทรงเป็นอาจารย์ประจำในสภากาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ทรงสอนธรรมแก่นักเรียน พระภิกษุ และสามเณร ทั้งในโรงเรียนและสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วิดีโอ



สายข่าวในพระราชสำนัก เอ็นบีที

สำนักข่าว

PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BANGKOKFOCUS 2 days ago สังคมทั่วไป,



PTG ร่วมสนับสนุนโครงการหมอโดมอาสา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำโดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของที่จำเป็นด้านการศึกษา ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการหมอโดมอาสา ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาและการทำประโยชน์คืนสู่สังคมที่คณะแพทยศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนชนบทและมอบความสุขให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ถือเป็นการต่อยอดด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง "อยู่ดีมีสุข" ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

Tags # สังคมทั่วไป

Share This

https://www.bangkokfocusnews.com/2024/03/PTG-Csr.html



About BANGKOKFOCUS

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์

f t @ @ in

Newer Article

เดลด้า ประเทศไทย เปิดโรงงานเดลด้าใหม่ แห่งที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิต รองรับยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรม

Older Article

"Benson Boone" ศิลปินหนุ่มเจ้าของเพลงสุด Emotional กังใจ ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ กลับมากับซิงเกิ้ลใหม่ 'Slow It Down' ที่จะปลอบโยนแฟนเพลงอย่างอบอุ่นใจ

RELATED POST

View More

SOCIALIZE



ข่าวย้อนหลัง

Mar 2024 (166)

#TAGS

BCG การเงิน ตลาดทุน การตลาด การศึกษา วิจัย ท่องเที่ยว กีฬา บันเทิง นวัตกรรม สุขภาพ โฟกัสนิวส์ ราชอาณาจักร โลกโฟกัส สังคมทั่วไป อุตสาหกรรม ไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม

TU Job Fair 2024 แบ่งปันประสบการณ์จ้างงานคนพิการ

23 มีนาคม 2024 MARGINAL PEOPLE

ม.ธรรมศาสตร์ จัดงาน “90 ปี ธรรมศาสตร์ สร้างงาน สร้างโอกาสแก่คนทุกกลุ่ม” คนพิการทางการเคลื่อนไหวแบ่งปันประสบการณ์ทำงานในองค์กรสื่อ ‘ไทยพีบีเอส’ ตั้งเป้าจ้างคนพิการทำงานเพิ่มอีก

21 มี.ค. 2567 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดงาน “TU Job Fair 2024” 90 ปี ธรรมศาสตร์ สร้างงาน สร้างโอกาสแก่คนทุกกลุ่ม ภายในงานมีหน่วยงานร่วมออกบูธกว่า 200 แห่ง เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาเข้าไปร่วมงาน โดยงานยังชูแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมในการไม่เลือกปฏิบัติ ที่จะรับผู้มีความแตกต่างหลากหลาย เปิดพื้นที่ สร้างงาน สร้างโอกาสแก่ทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการ ที่ในงานมีองค์กรกว่า 24 แห่ง ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าเต็มใจรับคนพิการเข้าทำงาน





ช่วงการเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กร” มีการแบ่งปันประสบการณ์การจ้างงาน จากตัวแทนฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และลูกจ้างโครงการ ขององค์กรสื่อ อย่าง ไทยพีบีเอส

ธนภัทร เลหาประเสริฐ Content Creator ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (*The Active*) ไทยพีบีเอส ในฐานะ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย และศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แนะนำ นักศึกษาภายในงานถึงแนวทางการหางานในอนาคตจากประสบการณ์ของตนเอง ที่เริ่มต้นจากการหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วลงมือทำ แม้ช่วงที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เขาจะมีความฝันอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนจริง ๆ ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายก็ส่งผลให้ความชอบลดลงเรื่อย ๆ แต่เขาก็ก้าวข้ามด้วยวิธีบริหารจัดการความคิดของตัวเอง มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็น สัจธรรมของชีวิตที่ใครก็เจอได้ เพราะฉะนั้นรับมือมันให้ได้ ก้าวข้ามความรู้สึกนี้ เริ่มต้นใหม่ ลองหาอะไรทำใหม่ ๆ เพื่อให้ตัวเองค้นพบ สิ่งที่ชอบ

ธนภัทร เล่าอีกว่า เขาได้ทำค่ายอาสาซึ่งเป็นกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รู้สึกชอบและลองทำหลายค่าย หลายรูปแบบ ตลอด 4 ปี เขาทำไปมากกว่า 10 ค่าย จนมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองชอบ และอยากจะทำต่อในสังคมการทำงาน หลังเรียนจบจึงได้เริ่มทำงานในมูลนิธิ นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องการจ้างงานคนพิการ ทำให้มีความเข้มข้นที่อยากจะทำเพื่อสังคมมากขึ้น ทำให้ตัวเองเริ่มตั้งเป้าหมายให้สูงอีกครั้ง คือ อยากรับตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อเราตั้งเป้าหมายสูง จะสามารถทำให้เราวาดเส้นทางเพื่อไปไปถึงเป้าหมายนั้นได้หลากหลายเส้นทาง

“หนึ่งในเส้นทางที่ผมเลือก คือการเป็นสื่อสารมวลชน เพราะเราเรียนด้านนี้มา และเราชอบการสื่อสาร ประจวบเหมาะพอดีเพราะได้เจอกับไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นองค์กรที่เปิดกว้างเรื่องการรับคนพิการเข้าไปทำงาน ทำให้ผมมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างทุกวันนี้”





ด้าน **โกศล สงเนียม** ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไทยพีบีเอส เล่าว่า ไทยพีบีเอส เป็นสื่อที่เปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่ม ที่ไม่ใช่สื่อที่แสวงหาผลกำไร และเป็นองค์กรสื่อที่มีลักษณะพิเศษคือไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานรัฐ ทำให้พูดได้เต็มปากว่าคือสื่อสาธารณะ เพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดกว้างให้คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือแม้กระทั่งกลุ่มคนพิการ แม้ไทยพีบีเอสจะไม่ได้อยู่ใต้กรอบกฎหมายที่ต้องจ้างคนพิการให้ได้ 1% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด แต่ก็เลือกที่จะจ้างคนพิการให้ได้ยอดดี และต้องจ้างให้ได้มากกว่ากฎหมายกำหนดด้วย โดยมีแผนที่จะจ้างให้ได้ถึง 4% และสถานที่ทำงานถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ความเป็น อารยสถาปัตย์ เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นภาพรวมการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นพันธกิจขององค์กร

โกศล บอกอีกว่า จุดเริ่มต้นที่สนใจรับคนพิการเข้ามาทำงาน ส่วนหนึ่งมาจากการมองเห็นศักยภาพและความมุ่งมั่นของคนพิการ เห็นว่ากว่าพวกเขาจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมาเยอะ และใช้ความพยายามมากกว่าคนทั่วไป

“งานของเราต้องเข้าไปคุยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ให้เขาสนใจรับคนพิการที่เราสรรหามา ต้องผ่านการสัมภาษณ์กันหลายรอบ ในส่วนของการทำให้คนในองค์กรเปิดใจและเข้าอกเข้าใจคนพิการก็เป็นเรื่องท้าทาย แต่เชื่อว่าการเปิดพื้นที่ เปิดโอกาส ให้ไทยพีบีเอส กลายเป็นสถานที่ที่จะให้คนพิการเข้ามาทำงาน ให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นหัวใจสำคัญของการทำให้คนในองค์กรเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่มีต่อคนพิการ และคนพิการเองก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนในองค์กรเช่นเดียวกัน”

นอกจากนี้ ยังอยากให้หลาย ๆ องค์กรเปิดใจรับคนพิการเข้าทำงานมากขึ้น โดยแนะนำถึงวิธีการให้สามารถรับคนพิการได้จำนวนครบตามเป้าหมาย คือ ต้องกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานให้ชัดเจน ดูว่างานไหนที่คนพิการจะสามารถทำได้บ้าง และเราต้องการคนที่มีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง รวบรวมข้อมูลในส่วนนี้ออกมาให้ชัดเจนก่อนจะทำให้กระบวนการสรรหาสามารถทำได้ง่ายขึ้น

ในช่วงท้ายของการเสวนา **ธนภัทร** ยังแนะนำเรื่องการปรับตัวเข้ากับที่ทำงานใหม่สำหรับ New Jobber ว่าการเปลี่ยนผ่านสังคมจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่ตลาดงาน ต้องพบเจอคนใหม่ ๆ ต้องทำงานร่วมกับคนต่างวัย ยิ่งสำหรับคนพิการที่มีความท้าทายในการเข้าถึงสังคมมากกว่าคนอื่น ๆ ธนภัทร ยกตัวอย่างตัวเองที่พิการตั้งแต่กำเนิด อยู่กับความพิการมา 25 ปี จนคุ้นชินกับความพิการ วิธีการปรับตัวที่ดี



News

ทีมธรรมศาสตร์มั่นใจ คว้าชัยกลับมา ในงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ CU – TU Unity Football Match 2024

By Ice witch 23 มีนาคม 2024

47 0



กรุงเทพฯ – 22 มีนาคม 2567: ธรรมศาสตร์จัดงาน BACK TU BOOM ณ สนามราชมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเปิดบ้านต้อนรับจุฬาฯ อย่างยิ่งใหญ่ เข้าโค้งสุดท้ายก่อนงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 2024 พร้อมการแสดงจาก “แอน อรดี” และ “PROXIE” เสริมทัพด้วยศิลปินดารจากทั้งสองสถาบัน



รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณอนเนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้มีไว้เพื่อคว่าช่วยชนะแต่เพียงผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นผ่านการร่วมมือในเชิงการดำเนินงาน การกีฬา และการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ”



นักฟุตบอลทีมจุฬาฯ เผยซ้อมอย่างหนักเพื่อการแข่งขันในงานครั้งนี้ ด้านทางทีมธรรมศาสตร์ได้จะคว่าช่วยชนะกลับมาให้ชาวธรรมศาสตร์ได้มีรอยยิ้มอีกครั้ง อย่างที่กล่าวไปว่า “ผมคิดว่าฝั่งธรรมศาสตร์จะยิงได้เยอะ เลยซ้อมทำดีใจไว้เยอะ ๆ” ทั้งนี้ผลแพ้ชนะไม่สำคัญเท่าความสัมพันธ์ ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬาที่จะเพิ่มขึ้นระหว่างสองสถาบัน ถึงแม้ว่าบัตรฝั่งธรรมศาสตร์จะเหลือจำนวนที่นั่งไม่มากแล้ว แต่ยังสามารถซื้อบัตรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ได้ที่หน่วยงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ 2024 ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ สนามศุภชลาศัย



BACK TU BOOM เริ่มต้นเปิดงานด้วยการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง “แอน อรดี” ที่แม้ว่าตารางงานจะแน่นแค่ไหนก็ยังมาร่วมสนุกในงานด้วยกัน อย่างที่กล่าวไปขณะให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าไม่ใช่ธรรมศาสตร์ก็คงไม่มา เนื่องจากตารางงานแน่นมาก” จากนั้นตามมาด้วยกิจกรรม **CU – TU Mini Match** ชิงบัลลังก์ตั้งทอง ที่ได้ศิลปินรับเชิญจากฝั่งฉงชิว และธรรมศาสตร์มาร่วมเล่นมินิเกมอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันจริง โดยมีตัวแทนจากทีมธรรมศาสตร์ ได้แก่ **ปอร์เช่-ศิวกร, แจน-พลอยชมพู, ภูทิวชัย วง BUS Because of You I Shine** และตัวแทนจากทีมฉงชิว ได้แก่ **นานา-ศวรรยา, เดิร์ด-ลภัส และซาร์ท วง BUS Because of You I Shine** มาสร้างสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้



ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปอร์เช่-ศิวกร กล่าวว่า “หลังจากห่างหายจากการเรียนในมหาวิทยาลัยมานาน ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มาเข้าร่วมงานฟุตบอลสามสัมพันธ์ฉงชิว – ธรรมศาสตร์ 2024 เป็นครั้งแรก” ในขณะที่น้องใหม่ทั้งในวงการบันเทิงและในรั้วมหาวิทยาลัยอย่าง ภูทิวชัย จากวง BUS รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เช่นกัน พร้อมเชิญชวนให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคนอื่น ๆ เข้าร่วมสามสัมพันธ์กับฉงชิว และธรรมศาสตร์ไปด้วยกัน ด้านแจน-พลอยชมพู คาดหวังโชว์ร่วมกันระหว่าง SIZZY, TRINITY และ BUS เนื่องจากอยากเห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องสองสถาบัน



ภายในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น กิจกรรมการทายผลฟุตบอล **Lucky By Johnny** แมวขวัญใจชาวธรรมศาสตร์ประจำหอสมุดป๋วยฯ ที่ผลออกมาแล้วปรากฏว่าทีมธรรมศาสตร์เป็นผู้ชนะในครั้งนี้อย่างยิ่ง สร้างความฮึกเหิมให้ทีมธรรมศาสตร์ไปคว้าชัยในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจริงในวันที่ 31 มีนาคม 2567 นี้



นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากขมนุมกองสันทนาการ, Higher Level, TU Band และสุดท้ายปิดจบอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยคอนเสิร์ตจากวง **PROXIE** เจ้าของเพลงฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงคนไม่เคย, ที่ไม่รัก, ดบปาก และซิงเกิ้ลล่าสุดที่พีทเจ อธิ์ร่วมกับวง NEW COUNTRY ในเพลงรบกวนเอ็นดู ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศให้กับชาวธรรมศาสตร์ในงานครั้งนี้มอบวลไปด้วยความสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Instagram: @cutu.unityball2024

Facebook: CU – TU Unity Football Match 2024